



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	เศรษฐกิจ
ข่าวประจำวัน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้ชูนโยบายลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

นายคิม ยองชุน เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีประกาศนโยบายขับเคลื่อนแผนการประหยัดและลดใช้พลังงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาได้กำหนดมาตรการลดใช้วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือวัสดุประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มีการกำหนดมาตรการอย่างหลากหลายเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกผู้เกี่ยวข้องให้มีการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐสภาได้ผ่านมติให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนการลดใช้พลังงานกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐต้องจัดทำนโยบายและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนปฏิบัติการดังกล่าวของสำนักงานฯ มุ่งกำหนดแนวทางส่งเสริมมาตรการลดใช้พลังงานในอาคารที่ทำงานของรัฐสภาอย่างจริงจัง โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐสภากับรัฐบาลเพื่อจัดทำนโยบายการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ มาตรการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองด้วยการยกเลิกการผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ ทั้งของรัฐสภาและรัฐบาลเป็นจำนวนมากในช่วงที่รัฐสภาเปิดอภิปรายตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งมาตรการที่กำหนดขึ้นของรัฐสภามีจำนวน ๑๙ ประการ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติงานแก่หน่วยงานของรัฐสภา เช่น มาตรการลดปริมาณการผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มาตรการลดปริมาณขยะด้วยการลดการใช้สิ่งของประเภทที่ใช้แล้วทิ้งให้น้อยที่สุด กำหนดให้มีการจัดวางถังขยะสำหรับคัดแยกขยะในพื้นที่ส่วนกลาง มาตรการจัดการของเสีย กำหนดให้มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร นโยบายการลดมลพิษและลดการใช้พลังงาน โดยปรับเปลี่ยนไปใช้โหมดประหยัดพลังงานของจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานฯ เปลี่ยนหลอดไฟแบบเก่าเป็นหลอดแอลอีดี (LED) เปลี่ยนหม้อไอน้ำ (Boiler) และตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นรุ่นเก่า มาตรการรณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการกระตุ้นให้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำโครงการตลาดนัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนสิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ร่วมกัน

ที่มาของข่าว:	[보도자료]+기후위기+비상대응,+국회가+앞장선다.pdf
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ